

Số: /BC-TT

Lào Cai, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW ngày 01/8/2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, giai đoạn 2013-2023

Thực hiện Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 19/4/2023 của UBND tỉnh Lào Cai về tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW ngày 01/8/2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, giai đoạn 2013-2023; căn cứ chức năng, nhiệm vụ Thanh tra tỉnh báo cáo như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Thanh tra tỉnh Lào Cai là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có chức năng quản lý Nhà nước về công tác thanh tra và thực hiện quyền thanh tra theo pháp luật trong phạm vi quản lý Nhà nước của UBND tỉnh, chịu sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của UBND tỉnh và sự chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ về công tác tổ chức, nghiệp vụ thanh tra.

Trụ sở làm việc của Thanh tra tỉnh đặt tại Trụ sở Khối 6, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, điện thoại 0203.821.960 với 40 công chức, người lao động; trong Trụ sở Khối 6 có 8 cơ quan, đơn vị, đó là Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Lao động TBXH, Liên minh hợp tác xã, Hội Luật gia, Hội nạn nhân chất độc da cam điôxin, Hiệp hội doanh nghiệp; lực lượng bảo vệ là 04 người, 02 người trực 01 ngày, đảm bảo (24/24h), ngoài ra Thanh tra tỉnh đã thành lập Tổ bảo vệ bán chuyên trách theo Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ Quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp và Thông tư số 46/2014/TT-BCA ngày 16/10/2014 của Bộ Công an Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 06/2013/NĐ-CP.

Hàng ngày thường có nhiều lượt khách ra vào Trụ sở Khối 6 để liên hệ công tác và giải quyết các công việc, do đó không thể tránh khỏi việc một số phần tử xấu lợi dụng để hoạt động phá hoại, trộm cắp..., vì vậy công tác phòng, chống tội phạm bảo vệ ANTQ luôn được lãnh đạo Thanh tra tỉnh và các cơ quan, đơn vị trong Khối hết sức quan tâm và chú trọng.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện

Thường xuyên quán triệt tới toàn thể công chức, người lao động thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy,

HĐND, UBND tỉnh về công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trọng tâm là tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 13/11/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về tiếp tục “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch số 109/KH-BCĐ ngày 11/3/2021 của Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND của UBND tỉnh giai đoạn 2021-2025, đồng thời gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ chuyên môn được giao...

2. Công tác tham mưu, phối hợp thực hiện

Hàng năm, tham mưu lãnh đạo Thanh tra tỉnh ban hành các kế hoạch về việc triển khai thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an Quy định về khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và Kế hoạch về triển khai thực hiện Thông tư số 124/TT-BCA, ngày 28/12/2022 của Bộ Công an Quy định khu dân cư xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, được triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan.

Phối hợp giải quyết hoạt động tranh chấp đất đai, đơn thư khiếu kiện: Từ ngày 15/11/2013 đến ngày 15/3/2023 Thanh tra tỉnh đã tiếp nhiều lượt công dân liên quan về tranh chấp đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng; tham mưu giải quyết dứt điểm, đúng pháp luật, không để đơn thư tồn đọng kéo dài nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến đất đai.

3. Công tác phối hợp tuyên truyền, vận động

Lãnh đạo cơ quan thường xuyên nêu cao vai trò trách nhiệm và tổ chức thực hiện bằng những việc làm cụ thể, phát huy công tác bảo vệ ANTQ; các đoàn thể thể hiện được vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, giáo dục và kiểm tra, giám sát. Cán bộ, công chức đã dần có chuyển biến tích cực về nhận thức, xác định rõ hơn trách nhiệm trong thực hiện và phát huy công tác bảo vệ ANTQ trên tất cả các mặt công tác của cơ quan; đồng thời, hạn chế được những tiêu cực và đấu tranh phòng chống có hiệu quả những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, tham ô, lãng phí.

Phối hợp cùng với Ban chấp hành Công đoàn, Tiểu đội Tự vệ tuyên truyền, vận động công chức, người lao động quán triệt việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của công chức, người lao động trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ.

Thường xuyên động viên công chức, người lao động phải giữ vững lập trường quan điểm, không bi quan, dao động trước những khó khăn hiện tại của đất nước và tình hình an ninh trên toàn thế giới. Tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng của Nhà nước. Chấp hành tốt chỉ thị, nghị quyết, chủ trương,

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế của cơ quan.

Văn phòng, các phòng nghiệp vụ đã tổ chức quán triệt việc thực hiện nội quy, quy chế và các quy định của cơ quan, thẳng thắn phê bình trên tinh thần xây dựng tập thể, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ để xây dựng sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ cơ quan, nâng cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu diễn biến hoà bình phá hoại của kẻ thù; kiên quyết chống mọi biểu hiện phát ngôn vô kỷ luật, mọi biểu hiện sai trái để giữ vững phẩm chất đạo đức, bảo vệ quan điểm, đường lối chủ trương, đường lối của Đảng, thực hiện đúng quy định về bảo vệ bí mật của Nhà nước và quan hệ công tác với người nước ngoài; khi phát hiện được những điều nghi vấn, hoặc tài liệu có nội dung xấu, trái quan điểm của Đảng, lộ lọt thông tin bí mật Nhà nước phải báo cáo ngay với lãnh đạo Thanh tra tỉnh và cơ quan chức năng biết. Từ đó, ý thức trách nhiệm về công tác bảo vệ ANTQ của công chức, người lao động trong cơ quan được nâng cao.

4. Công tác phối hợp xây dựng và nhân rộng các mô hình tổ chức quần chúng tự quản về ANTT, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Xác định công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, xây dựng cơ quan vững mạnh. Thanh tra tỉnh đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đưa nhiệm vụ này vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của cơ quan. Mỗi công chức, người lao động trong cơ quan phải luôn gương mẫu thực hiện, đồng thời tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Hàng năm Thanh tra tỉnh đều ban hành Kế hoạch bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Kết quả nhiều tập thể, cá nhân đã được tuyên dương tại Hội nghị điển hình tiên tiến, trên Cổng TTĐT Hội đồng TĐKT tỉnh, Tạp chí Thanh tra...

5. Kết quả việc đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Thanh tra tỉnh triển khai kịp thời nhiều văn bản về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã có bước phát triển với phương pháp tiến hành, cách làm mới từ khâu lãnh đạo, chỉ đạo đến công tác tham mưu, triển khai thực hiện, thu hút đông đảo công chức, người lao động tích cực tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

6. Kết quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với các cuộc vận động, các phong trào cách mạng của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và địa phương

Thanh tra tỉnh đã đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Dân vận khéo”, “Chung tay vì người nghèo -

không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đã triển khai thực hiện hiệu quả Thông tư số 23/2012/TT-BCA, Thông tư số 124/2021/TT-BC A của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”, Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05 của Bộ Công an ban hành “Quy định Tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Phối hợp thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, xã hội - từ thiện như: vận động tham gia Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; tổ chức thăm hỏi các gia đình chính sách nhân ngày Thương binh liệt sĩ; tổ chức các chương trình thiện nguyện tại các xã được UBND tỉnh giao giúp đỡ xây dựng nông thôn mới...

7. Kết quả xây dựng lực lượng làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Thanh tra tỉnh nằm trong toà nhà hợp khối, lực lượng bảo vệ chuyên trách do Sở Tài chính thuê Công ty vệ sĩ đảm nhận an ninh trật tự khu vực vòng ngoài, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 139/QĐ-TT ngày 15/9/2022 về việc kiện toàn Tổ bảo vệ cơ quan theo Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ Quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp và Thông tư số 46/2014/TT-BCA ngày 16/10/2014 của Bộ Công an Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 06/2013/NĐ-CP. Tổ bảo vệ có trách nhiệm tham mưu Chánh Thanh tra tỉnh trong công tác thực hiện và duy trì phong trào Toàn dân BVANTQ, đảm nhận công tác an ninh trật tự, bảo vệ bí mật nhà nước, tài sản, tài liệu của cơ quan, là đầu mối phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết các vấn đề phát sinh trong công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, trật tự an toàn trong cơ quan.

8. Kết quả công tác thi đua, khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Trong quá trình triển khai thực hiện chương trình phối hợp số 09, Thanh tra tỉnh được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen năm 2013-2015, 01 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen năm 2016 trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Thanh tra tỉnh đã triển khai thực hiện tốt Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW ngày 01/8/2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” và đạt được những kết quả nhất định. Qua đó phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Thanh tra tỉnh có sự chuyển biến rõ nét; 100% công chức, người lao động ký cam kết giao ước thi đua thực hiện tốt các nội quy, quy chế và xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn An toàn về an ninh trật tự; thường xuyên kiện toàn đội Tự vệ cơ quan, Tổ bảo vệ bán chuyên trách và cử tham gia tập huấn dân quân tự vệ, đảm bảo đủ về số lượng, mạnh về chất lượng.

2. Hạn chế và nguyên nhân

Công tác phối hợp thực hiện Chương trình số 09 chưa thường xuyên, liên tục, còn hình thức. Việc biểu dương, nhân rộng các nhân tố tích cực tham gia phong trào an ninh tổ quốc còn thấp. Nhận thức của một số ít công chức về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình phối hợp số 09 chưa đầy đủ, chưa tích cực tham gia phong trào, còn ngại va chạm, né tránh.

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHỐI HỢP ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN TỈNH TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục triển khai thực hiện sâu rộng Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW ngày 01/8/2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.

2. Thường xuyên nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động công chức, người lao động tham gia bảo vệ an ninh, trật tự; xây dựng và duy trì phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển trong cơ quan đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự.

3. Cử công chức tham gia tập huấn nghiệp vụ “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” do Công An tỉnh tổ chức.

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền bố trí kinh phí cho các cơ quan, đơn vị, Mặt trận và các đoàn thể trong triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong công tác tuyên truyền, vận động và biểu dương khen thưởng.

Trên đây là Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW ngày 01/8/2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên./.

Nơi nhận:

- Phòng Xây dựng phong trào BVANTQ Công an tỉnh;
- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;
- Các Phòng nghiệp vụ;
- Lưu: VT, TĐKT.

**KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA**

Hoàng Công Phái